



สรุปข้อมูลสถานการณ์ประจำสัปดาห์ในพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว

๑.๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มณฑลกว่างตุง พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในท้องถิ่น จำนวน ๘๗ ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ไม่แสดงอาการในท้องถิ่น จำนวน ๗๖ ราย มณฑลฝูเจี้ยน พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ไม่แสดงอาการในท้องถิ่น จำนวน ๑๘๒ ราย เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ไม่แสดงอาการในท้องถิ่น จำนวน ๓๑ ราย มณฑลไห่หนาน พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในท้องถิ่น จำนวน ๒๒ ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ไม่แสดงอาการในท้องถิ่น จำนวน ๑๗ ราย ส่วนมณฑลยูนนานไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่ม

๑.๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประเทศจีน มีพื้นที่เสี่ยงระดับสูง จำนวน ๒๖๔ พื้นที่ ได้แก่ เมืองเทียนจิน ๒ พื้นที่ มงโกเลียใน ๑๑ พื้นที่ นครเซี่ยงไฮ้ ๑๔ พื้นที่ มณฑลเจียงซู ๑๙ พื้นที่ มณฑลอันฮุย ๑๕ พื้นที่ มณฑลฝูเจี้ยน ๒๕ พื้นที่ มณฑลเจียงซี ๗ พื้นที่ มณฑลซานตง ๒๒ พื้นที่ มณฑลเหอหนาน ๑๓ พื้นที่ มณฑลกว่างตุง ๗๘ พื้นที่ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ๒ พื้นที่ มณฑลไห่หนาน ๑๑ พื้นที่ มณฑลส่านซี ๓ พื้นที่ และมณฑลกานซู ๔๒ พื้นที่ และมีพื้นที่เสี่ยงระดับกลาง จำนวน ๕๘๙ พื้นที่ ได้แก่ กรุงปักกิ่ง ๔ พื้นที่ เมืองเทียนจิน ๘ พื้นที่ มงโกเลียใน ๑๐ พื้นที่ นครเซี่ยงไฮ้ ๑๙๘ พื้นที่ มณฑลเจียงซู ๖๗ พื้นที่ มณฑลอันฮุย ๕๗ พื้นที่ มณฑลฝูเจี้ยน ๔๘ พื้นที่ มณฑลเจียงซี ๘ พื้นที่ มณฑลซานตง ๒๖ พื้นที่ มณฑลเหอหนาน ๑๔ พื้นที่ มณฑลกว่างตุง ๘๔ พื้นที่ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ๒ พื้นที่ มณฑลไห่หนาน ๕ พื้นที่ มณฑลส่านซี ๕ พื้นที่ และมณฑลกานซู ๕๓ พื้นที่

๑.๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประเทศจีนได้มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วมากกว่า ๓,๔๑๐ ล้านเข็ม

๒. มาตรการ/ผลกระทบ/ความเคลื่อนไหวในพื้นที่รับผิดชอบ

สถานการณ์ด้านทางบกของจีน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ด่าน	สถานะ	รายละเอียด
โฮ่วอี้กวน เขตฯ กว่างซีจ้วง (รถบรรทุก)	เปิด	- รถขนส่งสินค้าจากฝั่งเวียดนามผ่านด่านได้วันละประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ คัน - ระยะเวลาการรอนผ่านด่าน ประมาณ ๔-๕ วัน - เวลาทำการ ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. (เวลาจีน)
รถไฟผิงเสียง เขตฯ กว่างซีจ้วง (รถบรรทุก+รถไฟ)	เปิด	- มีรถไฟวันละ ๒ ขบวน รองรับรถขนส่งสินค้าได้ประมาณ ๔๐ ตู้/วัน ในเบื้องต้นให้บริการวันละ ๑ ขบวน หากสถานการณ์ผิงเสียงสามารถดำเนินการตรวจสอบและกักกันสินค้าได้ทันทีจะเปิดให้บริการขบวนที่ ๒ - เวลาทำการ ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. (เวลาจีน) - ก่อนการนำสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ผู้ส่งออกของไทยต้องดำเนินการฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์รอบด้าน เนื่องจากด่านรถไฟผิงเสียงจะระงับการนำเข้าผลไม้หากพบการปนเปื้อนเชื้อโควิด-๑๙ ในตู้สินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือสินค้า
ตงซิง เขตฯ กว่างซีจ้วง (รถบรรทุก)	เปิด	- รถขนส่งสินค้าจากฝั่งเวียดนามผ่านด่านได้วันละประมาณ ๑๕๐-๑๘๐ คัน - ระยะเวลาการรอนผ่านด่าน ประมาณ ๑-๒ วัน - เวลาทำการ ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. (เวลาจีน)
โม่ฮาน มณฑลยูนนาน	เปิด	- รถขนส่งสินค้าฝั่งลาวผ่านเข้าด่านเฉลี่ยวันละ ๒๐๐-๒๕๐ คัน ขึ้นอยู่กับการรองรับรถขนส่งสินค้าที่คลังสินค้าฝั่งจีน

(รถบรรทุก)	<ul style="list-style-type: none"> - ด่านไม่ฮานมีความเข้มงวดในการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-๑๙ ในตู้สินค้า บรรจุกัญท์และบนสินค้า เป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการต้องป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการระงับการนำเข้าผลไม้จากไทยผ่านด่านไม่ฮาน - เวลาทำการ ๐๘.๓๐-๒๑.๐๐ น. (๑๗.๓๐-๒๑.๐๐ น. ให้รถบรรทุกเปล่าผ่าน) (เวลาจีน)
------------	--

๓. สถานการณ์ด้านการเกษตรและอื่น ๆ

๓.๑ ศุลกากรแห่งชาติจีน ไม่ระงับการยื่นขอการนำเข้าตามมาตรการการป้องกันอย่างฉุนเฉียวสำหรับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผ่านห่วงโซ่ความเย็นในต่างประเทศ ซึ่งมีผลตรวจกรดนิวคลีอิกโควิด-๑๙ เป็นบวก

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กลไกร่วมมือป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ของคณะรัฐมนตรีจีนได้ออกแถลงข่าวโดยมีการแนะนำสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ อย่างแม่นยำในทางวิทยาศาสตร์ รองอธิบดีกรมกักกันด้านสุขอนามัยของศุลกากรแห่งชาติจีน นายหลี่ เจิ้งเหลียง ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและได้ตอบคำถามจากผู้สื่อข่าว



ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องความเสี่ยงในการนำเข้าอาหารผ่านห่วงโซ่ความเย็น นายหลี่ เจิ้งเหลียงให้คำตอบว่า เพื่อป้องกันความเสี่ยงการนำเข้าอาหารผ่านห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ศุลกากรทั่วประเทศจีน ได้เสริมสร้างการควบคุมแหล่งที่มาอย่างเข้มงวด เพิ่มประสิทธิภาพในงานเฝ้าระวังและทดสอบและควบคุมงานฆ่าเชื้อเชิงป้องกันที่ด่านอย่างเคร่งครัด

จากสถานการณ์ที่การตรวจพบเชื้อโควิด-๑๙ ที่ด่านของทั้งประเทศจีน แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทั่วโลกยังคงสูงอยู่ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในบางประเทศและภูมิภาคกลับเพิ่มสูงขึ้น แต่ในช่วงนี้ จำนวนเคสที่มีผลตรวจ (กรดนิวคลีอิกโควิด-๑๙) เป็นบวกสำหรับอาหารนำเข้าผ่านห่วงโซ่ความเย็นนั้น ได้ลดลงอย่างมาก ศุลกากรจึงไม่ระงับการยื่นขอการนำเข้าตามมาตรการการป้องกันอย่างฉุนเฉียวสำหรับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผ่านห่วงโซ่ความเย็นในต่างประเทศ ซึ่งมีผลตรวจกรดนิวคลีอิกโควิด-๑๙ เป็นบวก

ในวันเดียวกันเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ของศุลกากรแห่งชาติจีน ได้ออกประกาศว่า ศุลกากรจะดำเนินการเฝ้าระวังและทดสอบกรดนิวคลีอิกโควิด-๑๙ สำหรับอาหารนำเข้าผ่านห่วงโซ่ความเย็นและตามผลการทดสอบทำการตรวจเช็ค ตรวจสอบมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของประเทศ (ภูมิภาค) ที่ส่งออกตามกฎหมาย เพื่อยืนยันว่าระบบการจัดการความปลอดภัยและสถานภาพความปลอดภัยของประเทศ (ภูมิภาค) ที่ส่งออก ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดการนำเข้าของจีนหรือไม่ ส่วนบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าประเภทห่วงโซ่ความเย็นในต่างประเทศที่มีปัญหา ให้ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ เช่น ทำการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ระงับการนำเข้า และเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าที่ผ่านห่วงโซ่ความเย็นที่ตรวจพบกรดนิวคลีอิก-๑๙ ผลเป็นบวกนั้น จะดำเนินการจัดการตามลำดับความเสี่ยงและการแบ่งประเภทตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของแนวทางปฏิบัติที่ออกโดยกลไกร่วมมือป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ของคณะรัฐมนตรีจีน

การประกาศจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม และยกเลิกประกาศ เลขที่๑๐๓ ปี ๒๕๖๓ ของศุลกากรแห่งชาติจีน เรื่อง ดำเนินการมาตรการการป้องกันอย่างฉุนเฉียวสำหรับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าประเภทห่วงโซ่ความเย็นในต่างประเทศ ซึ่งมีผลตรวจกรดนิวคลีอิกโควิด-๑๙ เป็นบวก

๓.๒ ทุเรียนเวียดนามส่งออกไปประเทศจีนผ่านช่องทางการค้าปกติ

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นาย Le Minh Hoan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทประเทศเวียดนาม ได้ลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันพืชสำหรับทุเรียนเวียดนามที่ส่งออกไปประเทศจีน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการขายทุเรียนเวียดนามไปตลาดจีนอย่างมีเสถียรภาพ

หลังจากประเทศเวียดนามได้ลงนามพิธีสารฯ แล้ว พิธีสารฯ จะถูกส่งไปศุลกากรแห่งชาติจีนและประกาศบนเว็บไซต์ของศุลกากรแห่งชาติจีนอย่างเป็นทางการ พร้อมแนบรายชื่อสวนและโรงคัดบรรจุทุเรียนส่งออกของเวียดนาม จากนั้นทุเรียนเวียดนามจึงจะได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปประเทศจีนได้อย่างเป็นทางการ



ตามพิธีสารฯ ทุเรียนสดของเวียดนามต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของฝ่ายจีน เช่น มีวิธีที่เหมาะสมในการกำจัดปัญหาแมลงศัตรูพืชที่ฝ่ายจีนให้ความสำคัญ สินค้าตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหาร ไม่มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน และการบรรจุตรงตามข้อกำหนดของข้อมูลบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ประเทศจีนถือเป็นตลาดจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพสำหรับทุเรียนสดของเวียดนาม ฉะนั้นตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามได้สั่งการให้กรมการเพาะปลูกเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับการส่งออกทุเรียนเวียดนามไปประเทศจีน ตามข้อมูลจากกรมการเพาะปลูก จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๔ ผลผลิตทุเรียนทั้งประเทศเวียดนามจะอยู่ที่ประมาณ ๖๔๒,๖๐๐ ตัน เทียบกับปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ ส่วนทุเรียนแช่แข็งของเวียดนามก็สามารถส่งออกไปได้หลายประเทศแล้ว ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ศุลกากรแห่งชาติจีนได้อนุญาตให้นำเข้าเสาวรสดเวียดนามในรูปแบบทดลองตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ปัจจุบันทุเรียนเป็นผลไม้ลำดับที่ ๑๑ ที่อนุญาตส่งเข้าประเทศจีนได้ รองจากแก้วมังกร แดงโม ลิ้นจี่ ลำไย กล้วยหอม มะม่วง ขนุน เงาะ มังคุด และเสาวรสด

๓.๓ ครึ่งปีแรกของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศจีน เทียบกับช่วงปีก่อนหน้า ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๔

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศุลกากรแห่งชาติจีนได้ประกาศข้อมูลของครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๕ โดยมูลค่ารวมของการนำเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศจีน เป็น ๑๙.๘ ล้านล้านหยวน เทียบกับช่วงปีก่อนหน้า ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๔ โดยมีการส่งออกเป็น ๑๑.๑๔ ล้านล้านหยวน เทียบกับช่วงปีก่อนหน้า ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๒ และการนำเข้าเป็น ๘.๖๖ ล้านล้านหยวน เทียบกับช่วงปีก่อนหน้า ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๘

เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มูลค่ารวมของการนำเข้าและส่งออกการค้าต่างประเทศของประเทศจีน เทียบกับช่วงปีก่อนหน้า ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๕ เมื่อเทียบกับ เดือนเมษายนอัตราการเติบโตสูงกว่าร้อยละ ๙.๔ และอัตราการเติบโตของเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๔.๓

๓.๔ เทศกาลทุเรียนในงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO Durian Festival) ผลักดันผลไม้จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ตลาดใหญ่ของประเทศจีน

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน เผยว่าการจัดเทศกาลทุเรียนในงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน เป็นเวลา ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยใช้รูปแบบการแสดงผลออนไลน์ + การจับคู่เจรจาธุรกิจ ซึ่งในงานครั้งนี้ มีบริษัทผู้ประกอบการทั้งประเทศจีนและต่างประเทศ จำนวน ๖๓ แห่ง เข้าร่วมแบบออนไลน์ Suppliers ๑๑๐ Suppliers ของต้นทางจากประเทศอาเซียนและผู้จัดซื้อที่มีอาชีพของจีน ได้ทำการเจรจาออนไลน์ หลายบริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การจัดแสดงไม่เพียงแต่พันธุ์ทุเรียน เช่น มูซางคิง หมอนทอง ก้านยาว กระดุม และพวงมณี ยังรวมถึงทุเรียนอบแห้ง เค้กทุเรียน และไอศกรีมทุเรียน ตลอดจนกาแฟ พืชชา และเต้าหู้หมื่นที่ใส่ทุเรียน เป็นต้น ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม มีทั้งสวนทุเรียนและบริษัทขนาดใหญ่จากประเทศ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม



เทศกาลทุเรียนในงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งนี้ ฝ่ายเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย สถานกงสุลใหญ่ไทย และสถานกงสุลใหญ่เวียดนาม ประจำนครหนานหนิง สำนักงานพัฒนาการค้าต่างประเทศของมาเลเซีย และสำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ไทยเป็นผู้ร่วมจัดงาน

๓.๕ การเปิดเส้นทางเฉพาะสำหรับเที่ยวบินขนส่งทุเรียนเมืองกัวลาลัมเปอร์-นครหนานหนิง เป็นช่องทางใหม่ให้ทุเรียนระหว่างจีน-มาเลเซีย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เส้นทางเฉพาะสำหรับเที่ยวบินขนส่งทุเรียนเมืองกัวลาลัมเปอร์-นครหนานหนิงได้เปิดอย่างเป็นทางการ เป็นการเปิดช่องทางใหม่ให้ทุเรียนมาเลเซียส่งออกไปประเทศจีน

เส้นทางเฉพาะนี้ ก่อตั้งโดย ๔ บริษัท ได้แก่ บริษัท Sinotrans (Malaysia) Logistics จำกัด บริษัท China Construction Bank (Malaysia) จำกัด บริษัท Ling Hang International (malaysia) จำกัด และบริษัท Guangxi Free Trade Zone Zhenhao International Trade จำกัด ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการทุเรียนมาเลเซีย และขนส่งทุเรียนมาเลเซียโดยตรงไปที่คลังสินค้าของลูกค้าชาวจีน โดยจัดแบ่งหน้าที่ ดังนี้ ๑) บริษัท Sinotrans (Malaysia) Logistics จำกัด ดำเนินการเช่าเหมาลำ ๒) บริษัท China Construction Bank (Malaysia) จำกัด ให้บริการทางการเงิน และห่วงโซ่อุปทาน ๓) บริษัท Ling Hang International (malaysia) จำกัด รวบรวมทุเรียนและส่งออกทุเรียน และ ๔) บริษัท Guangxi Free Trade Zone Zhenhao International Trade จำกัด ดำเนินการการนำเข้าและให้บริการส่งสินค้าถึงลูกค้าที่เรียกว่าจัดส่งในไมล์สุดท้าย (Last mile delivery)

บริษัท Sinotrans (Malaysia) Logistics จำกัด เผยว่า บริษัท Sinotrans (Malaysia) Logistics จำกัด บริษัท Ling Hang International (malaysia) จำกัด และบริษัท Guangxi Free Trade Zone Zhenhao International Trade จำกัด ได้บรรลุฉันทามติในแผนการขนส่งทุเรียน High-end ของมาเลเซีย ปริมาณการขนส่งประมาณ ๒,๐๐๐ ตันต่อปี

ข้อมูลอ้างอิง

1. <https://mp.weixin.qq.com>
2. <http://www.cafta.org.cn/show.php?contentid=99041>
3. <https://www.chinanews.com.cn/cj/2022/07-13/9802252.shtml>